

Số: /BC-HĐND

Ninh Thuận, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2023, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã xây dựng chương trình giám sát năm 2023; tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả như sau:

I. Giám sát của HĐND tỉnh tại các kỳ họp (kỳ họp thứ 13 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 và kỳ họp thứ 15 HĐND - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023)

1. Giám sát qua xem xét các báo cáo

HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo sau:

Báo cáo kết quả công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

Các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước; cân đối ngân sách địa phương; công tác đầu tư phát triển; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật¹ và báo cáo tình hình công tác của các Sở, ngành.

Trên cơ sở lĩnh vực phụ trách, trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra đối với các báo cáo trình tại kỳ họp. Báo cáo

¹ Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh xem xét báo cáo của UBND tỉnh về: 1/ Công tác bảo vệ môi trường; 2/ Tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; 3/ Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2022.

kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh là cơ sở để đại biểu HĐND tỉnh tham khảo, xem xét, thực hiện chức năng giám sát.

Tại các kỳ họp thường lệ, chương trình kỳ họp đều bố trí khoảng thời gian thích hợp để đại biểu thảo luận tại tổ và thảo luận tập trung tại hội trường đối với các báo cáo trình kỳ họp. Các ý kiến của đại biểu được tổng hợp, Chủ tọa kỳ họp điều hành các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, giải trình trực tiếp tại kỳ họp. Trên cơ sở đó, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng quyết định các chính sách, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

2. Giám sát qua chất vấn và trả lời chất vấn

Tại kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh đã chất vấn Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về: 1/ Công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 2/ Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 3/ Triển khai thực hiện định canh định cư xen ghép tại địa phương. Chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh liên quan các nhóm vấn đề về: 1/ Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; 2/ Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của ngành Tòa án, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử trong thời gian đến; 3/ Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, bổ nhiệm các chức danh tư pháp của ngành Tòa án; 4/ Việc tổ chức hòa giải, đối thoại của Tòa án; 5/ Giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc phối hợp cung cấp chứng cứ của các ngành, địa phương; 6/ Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành Tòa án. HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở pháp lý để HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ HĐND tỉnh đã thống nhất, kết luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại kỳ họp thứ 15 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh đã tổ chức chất vấn theo hướng mở rộng. Đại biểu HĐND tỉnh đã đặt chất vấn đối với các vấn đề về: 1/ Giải pháp thu ngân sách để đạt chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra; 2/ Giải pháp trong công tác quy hoạch xây dựng, đất đai để tối ưu hiệu quả sử dụng đất, biến nguồn lực đất đai thành động lực phát triển, thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị, quyết định tăng trưởng phát triển kinh tế đô thị; 3/ Giải pháp đưa các chính sách nông nghiệp vào cuộc sống; thu hút phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng sản phẩm đặc hữu; 4/ Giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công; thúc đẩy giải ngân đầu tư các thành phần kinh tế; 5/ Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội vẫn còn xảy ra, nhất là tình hình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện kéo dài, với số lượng lớn; 6/ Bảo hiểm y tế cho người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 7/

Giải pháp hoàn thiện hạ tầng nông thôn, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả và nâng cao thu nhập của người dân; 8/ Cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp; 9/ Tỷ trọng đóng góp kinh tế số trong GRDP của tỉnh; 10/ Giải pháp lấp đầy khu công nghiệp, phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; 11/ Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Giám sát qua thảo luận, giải trình

Tại buổi thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, đại biểu đã đặt vấn đề, lãnh đạo các Sở, ngành đã nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn, thảo luận đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên lĩnh vực phụ trách thời gian đến đối với các các nhóm vấn đề về: 1/ Giải pháp để đạt kế hoạch tăng trưởng GRDP năm 2023; 2/ Giải pháp để thu ngân sách tỉnh đạt kế hoạch đề ra và hướng xử lý đối với các khoản hụt thu; 3/ Công tác chuyển đổi số; 4/ Công tác nạo vét luồng lạch Cảng cá Đông Hải; 5/ Việc giải quyết đất ở nông thôn cho người nghèo; 6/ Bảo đảm an toàn cho trẻ em khỏi xâm hại tình dục, tai nạn thương tích, đuối nước,...7/ Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; 8/ Công tác bảo đảm an ninh trật tự; 9/ Thực trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm²; 10/ Giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP và GRDP bình quân đầu người; 11/ Công tác giảm nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi; 12/ Công tác triển khai Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 13/ Giải pháp phát triển ngành du lịch; 14/ Giải pháp phát triển ngành Giáo dục; 15/ Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp³.

Tại các kỳ họp thường lệ, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin, giải trình những vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đề ra giải pháp thời gian đến. Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu kết luận phiên họp thảo luận tập trung tại hội trường, ban hành thông báo kết luận thảo luận, làm cơ sở để đại biểu giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc tiếp thu, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, đã thẳng thắn đặt vấn đề để thảo luận những nội dung quan trọng, bức xúc, nổi cộm được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận của địa phương quan tâm. Đồng thời, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị của UBND tỉnh, Giám đốc, lãnh đạo các sở, ngành trong việc tiếp thu, giải trình các ý kiến đặt vấn đề của đại biểu HĐND tỉnh, làm rõ hầu hết các vấn đề đại biểu đặt ra, đề ra những giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian đến.

² Tại kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

³ Tại kỳ họp thứ 15 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Qua hoạt động giám sát, thảo luận, giải trình tại kỳ họp, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp, các cơ quan chức năng kịp thời khắc phục, đẩy mạnh, hoàn thiện có kết quả các nội dung, vấn đề đã nêu.

4. Giám sát qua tổ chức lấy phiếu tín nhiệm

Thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm chặt chẽ, quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu (Khối HĐND tỉnh: 06 người, khối UBND tỉnh: 23 người).

Kết quả có 28 người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm cao, không có trường hợp có quá nửa tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II. Giám sát giữa hai kỳ họp

1. Giám sát chuyên đề

Để triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, ngay từ đầu năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh năm 2023; Kế hoạch công tác trọng tâm của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2023. Theo đó, với từng chuyên đề giám sát được lên kế hoạch cụ thể về thời gian tổ chức; qua đó, chủ thể giám sát, đơn vị được giám sát chủ động hơn, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát đảm bảo khoa học, hiệu quả.

Giữa hai kỳ họp, hoạt động giám sát chuyên đề được thực hiện qua hình thức thành lập Đoàn giám sát, tổ chức làm việc với UBND tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương theo kế hoạch đề ra; tổ chức giám sát qua xem xét các báo cáo, khảo sát thực tế ở đơn vị, cơ sở. Theo đó, giám sát chuyên đề được bảo đảm thực hiện đầy đủ, chặt chẽ theo kế hoạch đề ra; cụ thể:

- HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục tại cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2022.

Trên cơ sở kết quả giám sát, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết⁴, làm cơ sở pháp lý đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả về giáo dục.

- Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề kết quả triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh còn hiệu lực pháp luật, kết quả giám sát được báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2022.

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5/2023.

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-7/2023.

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề: 1/ Tình hình triển khai và giải ngân thực hiện kinh phí sự nghiệp 03 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh từ năm 2022-5/2023; 2/ Về “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; bố trí, sắp xếp ổn định dân cư” theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các chuyên đề giám sát được lựa chọn thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được dư luận và cử tri quan tâm; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội còn nhiều vướng mắc; có những kiến nghị qua giám sát được cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đều được trình tại kỳ họp để đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thảo luận.

Việc theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị sau giám sát được quan tâm. Sau khi tiếp nhận báo cáo kết quả giám sát, UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành, đã giao nhiệm vụ xem xét, giải quyết.

2. Giám sát qua giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giải trình tại phiên họp về công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh; tập trung các nhóm vấn đề về:

⁴ Tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023).

1/ Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai; 2/ Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trong đó tập trung các nội dung: Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về đất đai, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bảng giá đất, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; 3/ Nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ công tác.

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận phiên giải trình, đánh giá những mặt đạt được, tồn tại, hạn chế đối với các mặt công tác trên các lĩnh vực trên và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước; giao các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, khảo sát, đôn đốc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Giám sát, khảo sát thường xuyên, vụ việc phát sinh

Thường trực và các Ban HĐND tỉnh giám sát thường xuyên việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các báo cáo hàng tháng, quý, năm, các báo cáo về hoạt động của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh; việc ban hành quyết định của UBND tỉnh và ban hành nghị quyết của HĐND cấp dưới; giám sát các hoạt động của UBND tỉnh, các Sở, ngành.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và phân công cụ thể hoạt động giám sát năm 2023 đối với các Ban HĐND tỉnh, tổ chức giám sát, khảo sát những vấn đề mang tính nổi cộm, bức xúc, ảnh hưởng đến người dân địa phương. Cụ thể:

- Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình trạng xâm thực bờ biển trên khu vực Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Hải. Qua khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền một số nội dung nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng sạt lở ven bờ biển, ven sông; giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Kết quả giám sát được báo cáo tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động khảo sát, giám sát đột xuất, vụ việc phát sinh thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua phản ánh của cử tri, Nhân dân, Thường trực và

các Ban HĐND tỉnh đã trực tiếp khảo sát, xem xét, kết luận và kiến nghị các cơ quan chức năng, UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả, giải quyết được những bức xúc chính đáng của Nhân dân.

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 23/6/2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, khảo sát của HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026, trong năm 2023, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện đầy đủ chương trình đề ra; chú trọng nâng cao chất lượng, khẳng định rõ nét hơn vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của cơ quan dân cử, góp phần tích cực vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng chính quyền vững mạnh; thực thi pháp luật nghiêm minh.

Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt trách nhiệm trong hoạt động giám sát. Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đảm bảo theo đúng nguyên tắc giám sát: công khai, khách quan, tập trung dân chủ, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Sau giám sát, khảo sát đã kịp thời kiến nghị các ngành, các cấp quan tâm xem xét, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Thành phần Đoàn giám sát đảm bảo đúng quy định. Việc giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát được quan tâm, chú trọng.

Hầu hết các đơn vị chịu sự giám sát đều thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của mình trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; chấp hành nghiêm túc việc báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ Đoàn giám sát.

Đối với các kiến nghị sau giám sát, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành chức năng xem xét, giải quyết. Tại các cuộc họp hàng tháng, quý và các cuộc họp khác của UBND tỉnh khi bàn về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, ngân sách địa phương và các cuộc họp về những vấn đề có liên quan đều mời đại diện Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tham dự để trao đổi, thống nhất và có sự giám sát ngay từ đầu đảm bảo khách quan, minh bạch, đồng thuận trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

2. Tồn tại, hạn chế, bất cập

- Việc thực hiện chức năng giám sát của các Tổ đại biểu chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật, chưa triển khai thực hiện giám sát chuyên đề.

- Một số kiến nghị sau giám sát còn chung chung, chưa có địa chỉ cụ thể. Việc theo dõi, đeo bám kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát chưa đạt kết quả như mong muốn.

- Đại biểu chưa chủ động đề xuất, đặt vấn đề chất vấn tại kỳ họp còn ít.

- Tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh còn ít, chưa thường xuyên.

3. Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND thời gian đến

- Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. Hoạt động giám sát chuyên đề phải gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền vững mạnh, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực và các quy định pháp luật; kịp thời kiến nghị khắc phục hạn chế, bất cập; đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác hậu giám sát.

- UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao trách nhiệm, đổi mới, phát huy các mặt tích cực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; kịp thời chỉ đạo thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của các cơ quan, đơn vị.

- Các Ban HĐND tỉnh, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp, đồng hành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật; kịp thời phối hợp triển khai thực hiện những kiến nghị khắc phục tồn tại, hạn chế; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, đảm bảo xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTWQH; (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Minh Lực